

Kinh Thánh Và Lịch Sử



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Thi thiên 104:1-9; Khải huyền 1:1-3; 2 Phi-e-rơ 1:21; Đa-ni-ên 2; Khải huyền 12:7-17; Rô-ma 16:20; 2 Cô-rinh-tô 5:17-19.*

Câu Gốc: “**Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, Đã có, và Còn đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga**” (Khải huyền 1:8).

Tư Tưởng Quan Trọng: Đức Chúa Trời chúng ta làm việc trong và qua lịch sử. Trong và qua lịch sử, Ngài đã ban cho chúng ta bằng chứng hùng hồn cho đức tin.

Có phải lịch sử nhân loại chỉ là một loạt những biến cố không có ý nghĩa gì chăng? Hay có một đường lối chính chỉ về một mục tiêu, tất cả đều theo một chương trình? Kinh Thánh nói rõ ràng Đức Chúa Trời hướng dẫn lịch sử và bày tỏ Ngài ở trong đó.

Nhưng, không phải tất cả lịch sử đều bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời. Loài người được tự do để lựa chọn sai. Nhiều sự lựa chọn sai ảnh hưởng đến lịch sử. Điều cần biết là Đức Chúa Trời làm việc qua lịch sử nhưng không có nghĩa là Ngài gây ra tất cả mọi việc. Có những điều ác xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Ngài sắp đặt theo ý muốn Ngài, và Ngài sẽ đem lịch sử nhân loại tới một sự kết thúc vĩ đại và vinh hiển.

Nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn các nhà viết Kinh Thánh để viết xuống những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời thường ban sự giải nghĩa để chúng ta hiểu ý nghĩa các biến cố này.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu chút ít về sự Đức Chúa Trời làm trong và qua lịch sử thế giới.

Quá Khứ Và Tương Lai

Một số người tranh luận rằng các biến cố của con người đi theo vòng tròn giống như tất cả thiên nhiên. Những vòng tròn này di chuyển không ngừng từ khi sinh ra và lớn lên rồi tới sự hư nát và chết mất trong một loạt biến cố không có sự khởi đầu và sự chấm dứt.

Nhưng điều này không phải là sự thật. Sự thật là cuộc đời của con người đi theo đường thẳng, chứ không phải theo vòng tròn. Kinh Thánh nói thời gian là con đường một chiều.

Các nhà viết Kinh Thánh nói gì về sự khởi đầu và chấm dứt của lịch sử nhân loại? Xin đọc Sáng thế Ký 1:1; Gióp 38:1-7; Thi thiên 104:1-9; Khải huyền 1:1-3, 19; và 21:1-6.

Lịch sử nhân loại không đi theo những vòng tròn. Lịch sử đó có sự khởi đầu thật và có một tương lai rạch ròi. Lịch sử nhân loại có một trọng tâm, một mục tiêu. Thường thường bạn không thể biết chắc điểm chính của một câu chuyện là gì cho đến khi bạn tới phần cuối. Luôn luôn có những ngạc nhiên vào lúc cuối. Và trong các chuyện tích hay nhất thì có những sự ngạc nhiên. Như vậy, làm thế nào chúng ta biết điều cốt yếu của lịch sử nhân loại? Trong trường hợp chúng ta, chúng ta biết vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình của Ngài cho chúng ta qua các đấng tiên tri.

Chúa chúng ta biết trước tương lai. Vì thế, Ngài biết tất cả những sự lựa chọn loài người có thể làm và sẽ tự do làm. Và Ngài đã nói với chúng ta tương lai sẽ như thế nào vào lúc cuối, dù chúng ta có làm các sự lựa chọn nào ở giữa.

Theo 2 Phi-e-rơ 1:21, chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào cho tương lai của chúng ta?

Nếu chúng ta tin Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết rằng Chúa biết sự cuối cùng và đã bày tỏ điều đó cho chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của quá khứ và hiện tại. Ngài cũng là Chúa của tương lai. Vì vậy, chúng ta có thể tin rằng tương lai sẽ đến giống như Ngài đã nói.

Tiên đoán tương lai dễ dàng thế nào? Bạn thường đoán sai thế nào? Tin mừng là Đức Chúa Trời biết tương lai và biết hết những gì sẽ xảy ra. Điều đó cho bạn sự yên ủi thế nào khi biết Đức Chúa Trời yêu thương biết tất cả những gì sẽ đến trong cuộc đời chúng ta?

Các Tiên Tri Là Những Sử Gia

Qua hết cả Kinh Thánh, các tiên tri dùng các câu, “Lời của Chúa” hay “Đức Giê-hô-va phán vậy.” Tóm lại, họ muốn nói là, *Tôi không nói những lẽ thật này với các bạn. Đó là Đức Chúa Trời nói những lẽ thật này qua tôi. Vậy, hãy sẵn sàng để nghe.*

Tư tưởng này được bày tỏ thế nào trong Giê-rê-mi 1:14-19?

Trong câu này, Giê-ru-sa-lem sắp sửa bị giao cho Ba-by-lôn. Biến cố này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Trời về những gì sẽ xảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên nếu họ xây bỏ Ngài và thờ các thần khác.

Các vua thế gian ít khi tin rằng lịch sử xảy ra như vậy. Họ tin những quyết định của họ luôn luôn ảnh hưởng tới đời sống dân chúng. Họ nghĩ mình đang nắm quyền điều khiển. Nhưng Giê-rê-mi (và các tiên tri khác) cho thấy sự tin tưởng này không đúng. Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên khám phá rằng lịch sử nước họ đang dẫn Y-sơ-ra-ên đến chỗ diệt vong. Sách Giê-rê-mi là một sự nhắc nhở đầy kinh ngạc về quyền phép của Lời Đức Chúa Trời như đã được ứng nghiệm trong các biến cố lịch sử.

Làm thế nào Ê-sai 14:24-27 và Na-hum 1:5-10 nhắc chúng ta về lẽ thật của quyền phép Lời Đức Chúa Trời?

Quyền phép vô biên của Đức Chúa Trời bày tỏ trong lịch sử nhân loại thế nào thì cũng được bày tỏ trong thiên nhiên cách ấy. Thí dụ, Thi thiên 104 miêu tả thiên nhiên không tự làm việc (với những luật lệ của mình) nhưng là vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời từng giây từng phút. Kinh Thánh không bày tỏ Đức Chúa Trời là tạo nên thế gian rồi bỏ mặc nó dưới sự hoàn toàn điều khiển của các luật thiên nhiên. Chắc chắn luật thiên nhiên là một phần Đức Chúa Trời giữ thế gian tiếp tục sống động. Nhưng tất cả những luật này có ở đó chỉ vì Ngài đã đặt ra và giữ chúng tiếp tục hoạt động.

Nhiều khoa học gia tuyên bố thế giới bắt đầu từ một sự ngẫu nhiên và cũng sẽ chấm dứt như vậy. Tại sao, tận trong đáy lòng, bạn biết những điều này không thể đúng?

Đa-ni-ên 2 Và Sự Đức Chúa Trời Hướng Dẫn Lịch Sử

Nếu một người tin rằng con người không có sự tự do, thì cũng không khó gì để người đó hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời biết tương lai vì tất cả hành động của con người đều đã được định trước. Vào những năm 1700, một nhà vô thần Pháp, tin rằng mọi việc trong vũ trụ được sắp đặt trước bởi những luật thiên nhiên. Vậy, nếu người nào biết tất cả những luật thiên nhiên và luật đó có thể làm gì, thì người đó có thể biết mọi việc sẽ xảy ra.

Lẽ dĩ nhiên, loài người có ý muốn tự do, hay sự tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta như vậy. Là con người có thể yêu, chúng ta phải được ban cho sự tự do lựa chọn. Tình yêu không thể bị ép buộc. Ngài ban cho chúng ta khả năng để yêu, Đức Chúa Trời phải tạo nên chúng ta tự do. Nhưng quyền phép của Đức Chúa Trời quá vĩ đại, ngay cả với ý muốn tự do của con người, Ngài cũng hoàn toàn biết trước tương lai, dù chúng ta có những sự tự do lựa chọn nào.

Nghiên cứu lại lời tiên tri trong Đa-ni-ên 2. Bằng những cách nào đoạn này là một bằng chứng Đức Chúa Trời biết tương lai, và biết trước từ lâu nữa?

Đoạn này được viết cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm. Và lịch sử đã xảy ra đúng như Đức Chúa Trời đã cho thấy. Như vậy, lời tiên tri này có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay hơn là đối với những người sống cách đây hàng ngàn năm. Vì ngày nay, nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy những đế quốc này đã dấy lên và sụp đổ, đúng như lời tiên tri đã nói trước. Giả sử bạn đã đọc lời tiên tri này trong thời Mê-đô Ba-tư khi đoạn này được viết ra. Lúc đó, bạn không thấy sự dấy lên và sụp đổ của các đế quốc đến sau. Nhưng ngày nay nhìn lại, chúng ta thấy nhiều hơn một người có thể thấy từ thuở xa xưa. Vậy, lời tiên tri có quyền lực đối với chúng ta mà những người trong quá khứ không thể biết giá trị.

Và điều ngạc nhiên là hàng triệu người, tất cả đều có ý muốn tự do, đã sống trong thời gian lâu dài được bày tỏ trong Đa-ni-ên 2. Nhưng Chúa biết chính xác những gì sẽ xảy ra, nước nào sẽ dấy lên và sụp đổ. Và Ngài cũng biết trước từ lâu rồi.

Tiên tri Đa-ni-ên nói đúng về sự dấy lên và sụp đổ của tất cả các nước này: Ba-by-lôn, Mê-đô Ba-tư, Hy Lạp, và La Mã, gồm cả sự tan vỡ của La Mã thành những nước nhỏ mà ngày nay vẫn còn tồn tại. Từ vị trí của chúng ta trong lịch sử, chỉ còn một nước sót, đó là nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 2:44). Nếu Đa-ni-ên đã nói trúng về tất cả các nước khác, thì chúng ta sẽ sai lầm chừng nào nếu không tin lời tiên tri của người về nước cuối cùng này?

Cuộc Thiệt Ác Đấu Tranh Vĩ Đại (Giữa Đấng Christ Và Sa-tan) Và Lịch Sử

Dù dơ bẩn hay hỗn độn thế nào, lịch sử nhân loại không xảy ra trong một phòng trống. Có một câu chuyện đằng sau lịch sử nhân loại, một cuộc tranh đấu giữa hai quyền lực rất khác nhau. Chúng ta muốn nói về cuộc thiệt ác đấu tranh vĩ đại. Với bối cảnh đó chúng ta có thể bắt đầu hiểu ý nghĩa thật sự của lịch sử nhân loại.

Khải huyền 12:7-17; Gióp 2:1, 2; Ê-sai 14:12-14; Sáng thế Ký 3:15; Ê-phê-sô 6:12; và Rô-ma 16:20 giúp chúng ta hiểu thế nào về lịch sử thế giới?

Sa-tan có thật. Cuộc đấu tranh có thật. Và chỉ tại nơi Thập tự giá, Sa-tan đã bị đánh bại, để tất cả đều biết rằng nó chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

“Cả thiên đàng chăm nhìn với sự buồn thảm vô cùng và kinh ngạc khi thấy Đấng Christ bị treo trên thập tự giá. . . . Nhưng đứng ở đó là những người, được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, hợp lại để nghiên nát sự sống của Con Một Ngài. Một cảnh tượng sâu thẳm cho cả vũ trụ trên trời! . . .

“Các quỷ sứ của Sa-tan hợp nhau và làm việc với những người gian ác để khiến người tin rằng Đấng Christ là một tội nhân xấu xa nhất và làm cho người ghét Ngài. . . .

“Nhưng Sa-tan thấy chương trình bí mật của nó bị phô bày và xé nát. Sự lãnh đạo của nó được phô bày trước các thiên sứ không sa ngã và trước cả vũ trụ. Nó đã bày tỏ mình là kẻ sát nhân. Nó khiến huyết của Con Đức Chúa Trời đổ ra từ thập tự giá. Làm việc này, Sa-tan đã tự nhổ tận gốc những sự thông cảm trong lòng các nhân vật trên trời. . . . Sự liên hệ cuối cùng để thông cảm giữa Sa-tan và thiên giới đã bị cắt đứt.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 760, 761.

Vậy, tại sao lúc đó Sa-tan không bị hủy diệt? “Các thiên sứ không hiểu hết tất cả những gì liên quan tới cuộc thiệt ác đấu tranh. Các nguyên tắc được bày tỏ đầy đủ hơn sau này. Và vì loài người, sự sống của Sa-tan phải được tiếp tục. Cả loài người và thiên sứ phải hiểu sự khác biệt sâu xa giữa Chúa sự sáng và chúa sự tối tăm. Mỗi người phải lựa chọn ai họ muốn phụng sự.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 761.

Kinh Thánh dạy và Ellen G. White cũng dạy là các biến cố trên đất đều liên quan tới cuộc đấu tranh vĩ đại này. Đây là cuộc thiệt ác đấu tranh giữa Đấng Christ và Sa-tan. Cuộc đấu tranh này là bối cảnh cho mọi sự xảy ra trên đất và trong lịch sử nhân loại. Mọi sự đều được lồng trong cuộc thiệt ác đấu tranh này. Nhưng tin mừng là, sau Thập tự giá, sự chiến bại của Sa-tan được bảo đảm. Và cuộc đấu tranh này sẽ chấm dứt. Tất cả sự đau đớn, thống khổ, tàn bạo và sợ hãi cũng sẽ chấm dứt.

Thập Tự Giá Trong Lịch Sử

Bạn có bao giờ để ý lịch sử thế giới được phân chia làm hai bởi một biến cố không? Biến cố đó không phải là sự dấy lên hay sụp đổ của một đế quốc vĩ đại, như mọi người trông chờ. Cũng không phải là sự khám phá một lục địa mới. Thay vào đó, lịch sử thế giới đã được phân chia bởi sự sinh ra của một thầy giảng lưu động, đơn độc, sống trong một miền đất nhỏ bé của Đế quốc La Mã vĩ đại. Nghĩ đến hàng ngàn hàng ngàn người Do Thái sinh ra vào lúc đó, điều đáng ngạc nhiên là chỉ một sự sinh ra, trong nhiều sự sinh ra khác, lại là một biến cố chia đôi dòng lịch sử.

Đó là sự sinh ra của Đức Chúa Giê-su.

Nghĩ về Đức Chúa Trời và lịch sử, chúng ta có thể biết giá trị nhiều hơn về món quà rất quan trọng của sự cứu rỗi. Thập tự giá cho biết nhờ sự tha thứ và nhận chúng ta làm con Ngài, Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta một tương lai mới. Một tương lai mà trong đó chúng ta không còn phải đấu tranh với mặc cảm tội lỗi của quá khứ hay tiểu sử cá nhân. Mặc cảm tội lỗi này đã được Đức Chúa Giê-su cất bỏ, Đấng “đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta” (Ê-sai 53:4).

Tất cả sự dạy dỗ về sự cứu rỗi có thể được bày tỏ trong câu này: Đức Chúa Trời đã bỏ đi lịch sử tuyệt vọng của chúng ta và thay vào đó, Ngài đặt lịch sử của Ngài. Qua Đức Chúa Giê-su, lịch sử làm nô lệ cho tội lỗi đã chấm dứt trong cuộc đời chúng ta. Qua Ngài, tội lỗi trong quá khứ không còn được nhắc lại để lên án, hành hạ, và chế nhạo chúng ta. Lịch sử cá nhân đã lên án chúng ta là có tội, được thay thế bằng lịch sử hoàn hảo của Đức Chúa Giê-su. Vì thế, trong Ngài, chúng ta được sự tự do khỏi quá khứ và lời hứa của một tương lai tuyệt vời. Nơi Thập tự giá, Chúa đã bảo đảm rằng, dù lịch sử chúng ta ra sao hay dù việc gì xảy ra trong lịch sử thế giới, một tương lai mới và vinh quang đang chờ đón chúng ta và thế giới.

2 Cô-rinh-tô 5:17-19 nói gì về việc Đức Chúa Giê-su đã làm cho tất cả mọi người? Biến cố này đã thay đổi lịch sử nhân loại thế nào?

Tội lỗi của chúng ta đã được đặt trên vai của Chúa, Đấng vui lòng chết dưới gánh nặng tội lỗi của nhân loại và ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Và lời hứa chấm dứt lịch sử nhân loại của Ngài sẽ cho chúng ta một lịch sử vĩnh cửu với Tác giả của lịch sử. Tương lai của mỗi người đều bị ảnh hưởng. Sự tái lâm của Đấng Christ sẽ chắc chắn đến. Cả Cựu Ước và Tân Ước hứa một “trời mới và đất mới.”

Nếu đã chấp nhận Đấng Christ, tương lai của bạn sẽ khác thế nào, khi biết rằng quá khứ sẽ không được dùng để lên án bạn là có tội, dù bạn đáng bị lên án là có tội bao nhiêu?

Thứ Sáu *2 Tháng 3

Nghiên Cứu Bổ Túc: “Kinh Thánh là lịch sử lâu nhất và đầy đủ nhất mà loài người có. Kinh Thánh đến từ nguồn của lẽ thật vĩnh cửu. Và qua lịch sử đó, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn và bảo vệ sự thuần túy của Kinh Thánh. . . . Chỉ trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một chuyện tích chân thật của sự khởi đầu các nước. Ở đây, chỉ trong Kinh Thánh, lịch sử của loài người được ban cho, không bị bại hoại bởi lòng kiêu hãnh và những ý kiến tiêu cực.

“Trong dòng lịch sử nhân loại sự phát triển của các nước, sự dấy lên và sụp đổ của các đế quốc dường như tùy thuộc vào sự lãnh đạo của loài người. Sự thành hình của các biến cố dường như ảnh hưởng bởi quyền lực, tham vọng, hay kế hoạch của con người. Nhưng trong Kinh Thánh, bức màn được kéo lên. Và chúng ta nhìn thấy đằng sau, ở bên trên, và qua các biến cố của những quyền lợi, các tham vọng và kế hoạch của con người. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn yên lặng, kiên nhẫn làm theo ý muốn và kế hoạch của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Education*, tr. 173.

Đề Tài Thảo Luận:

① Trong nhiều năm, các tư tưởng gia và giáo sư Kinh Thánh đã tranh luận những đề tài khó hiểu về sự biết trước của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người. Nhiều người thấy hai điều này hoàn toàn riêng biệt. Họ lý luận rằng chúng ta không có sự tự do ý chí hay Đức Chúa Trời không biết tương lai. Nhưng, tại sao hai quan điểm này đều sai? Chúng ta có bằng chứng nào trong Kinh Thánh là chúng ta có sự tự do ý chí? Chúng ta có bằng chứng nào là Đức Chúa Trời biết trước tương lai?

② Một trong các tấn công mạnh mẽ nhất của Sa-tan là Đa-ni-ên 2. Vì đoạn này cho bằng chứng về Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Suy cho cùng, có nền tảng nào vững mạnh cho đức tin hơn là sự vững chắc và không thay đổi của lịch sử thế giới? Sự tấn công của Sa-tan là dùng các sử gia để lý luận rằng Đa-ni-ên 2 được viết vào năm 165 T.C. Họ cũng nói Đa-ni-ên 2 được viết nhiều năm sau khi những biến cố được báo trước trong đó đã xảy ra. Nhưng lý luận này bị tiêu diệt bởi chính lời tiên tri. Làm thế nào Đa-ni-ên có thể nói trước một cách chính xác sự phân chia La Mã thành nhiều nước hiện tại ở Âu châu? Sự phân chia này không xảy ra cho tới 500 hay 600 sau năm 165 T.C. Nếu lời tiên tri tuyệt vời như vậy đòi hỏi sự biết trước của Chúa, tại sao không tin điều Kinh Thánh nói, mà lại chấp nhận một quan điểm rằng lời tiên tri chứng minh là sai?

TÓM LƯỢC: Dù lịch sử thế giới có lộn xộn thế nào, Chúa vẫn sắp đặt mục đích của Ngài. Và lịch sử nhân loại sẽ chấm dứt với sự tái lâm vinh hiển của Đức Chúa Giê-su.